

# อนาจารสาวไทยฉาวทั่วโลก! สถานทูตคุเวตแถลงการณ์โต้

เอพี-เอเอฟพีแพร่ข่าวทั่วโลก สาว  
ใหญ่กล่าวหาทูตคูเวตทำอนาจาร  
ด้านสถานทูตคูเวตออกแถลงการณ์ปฏิเสธ  
ระบุเป็นเรื่องเท็จทั้งเพ 'สามัค  
วาย.อาร์.อัล รู ราชัน'ร้องขอความ  
เป็นธรรม พร้อมเข้าพบอธิบดีกรมพิธี  
การทูตได้ทันควัน (อ่านหน้า 18)

สำนักหอสมุด

# ทูตทูต

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายสุพัฒน จิตราวุฒ เศรษฐกิจ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงนางสุนารี(นามสมมติ) อายุ 36 ปี ร้องขอความเป็นธรรมต่อ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีกล่าวหาว่าถูก นายสาบุด วาย.อาร์.อัล รู ราห์น เอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย กระทำอนาจารเมื่อค่ำวันที่ 13 กรกฎาคม ว่ากระทรวงการต่างประเทศเป็นต้องรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะดำเนินการต่อไป โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาเกียรติภูมิของสตรีไทยและการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของคนไทย ขณะเดียวกันกระทรวงก็มีหน้าที่ดำเนินการให้คณะผู้แทนทางการทูตสามารถดำรงไว้ซึ่งเกียรติของประเทศตน ดังนั้นการร้องทุกข์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกิดความกระจ่างขึ้น และหากเกิดการกระทำอันไม่เหมาะสมจะดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญากรุงเทพว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตปี 2504 และธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตต่อไป

นายสุพัฒนกล่าวว่า ในขั้นนี้กระทรวงไม่ได้มีเจตนาโดยกรมพิธีการทูตได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบได้สวนถามกระบวนการกฎหมาย เพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตจะเชิญเอกอัครราชทูตคูเวตมาปรึกษาหารือ เพื่อขอรับทราบข้อเท็จจริงและแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนที่กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการต่อไปด้วย พร้อมกันนั้นคนขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวนี้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับคูเวตที่มีมาช้านานด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข่าวนี้อาจได้รับความสนใจจากสำนักข่าวเอพีและเอเอฟพีที่เผยแพร่รายงานข่าวนี้ไปทั่วโลกด้วย โดยสำนักข่าวเอพีได้สอบถามกรณีนี้ไปยังสถานทูตคูเวตประจำประเทศไทย ซึ่งเอเอฟพีอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตคูเวตในไทยที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า เอกอัครราชทูตคูเวตกำลังประชุมอยู่

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มอบให้ น.ร.ว.สุพัฒนบุรี บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรีบไปดูแลแก้ไขปัญหามา โดยให้คำนึงถึงกฎระเบียบทางการทูต รวมทั้งให้ติดต่อสถานทูตคูเวตที่เพิ่งแจ้งจากเอกอัครราชทูตคูเวตว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

"คิดว่าภายใน 1-2 วันนี้ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคงจะรายงานมาให้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นขออภัยว่าจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแน่นอน" นายชวนกล่าว

เวลา 17.00 น. นายสุพัฒนแถลงเพิ่มเติมว่า เวลา 13.00 น. นายสาบุด วาย.อาร์.อัล รู ราห์น เข้าพบนาย

วรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อธิบดีกรมพิธีการทูต และชี้แจงว่าข้อกล่าวหาของนางสุนารี ปรากฏจากความจริง เพราะนางสุนารีทำงานให้กับทูตคูเวตวันแรก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.00 น จนถึง 16.30 น. คนที่ใกล้ชิดที่พัก ขณะเดียวกันเห็นว่านางสุนารีมีบาดแผลที่ขา เดินไม่ถนัด จึงบอกให้กลับไปรักษาตัวให้หายก่อน จึงค่อยกลับมาทำงานใหม่

"เอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทยกล่าวด้วยว่า ยังได้บอกเลขส่วนตัวให้ทราบว่าคุณจำไม่สบายให้กลับไปรักษาตัวก่อน แล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงสถานทูตฝรั่งเศส ขากลับจากงานเลี้ยง จึงทราบว่านางสุนารีได้ไปบอกพรรคพวกว่าถูกไล่ต้อนเสียแล้ว และพูดว่าจะต้องเสียใจภายหลัง ซึ่งปรากฏว่ามีข่าวออกมาทางสื่อมวลชน และแพร่กระจายไปเร็วมาก จนกลายเป็นเรื่องใหญ่และเสียหายต่อประชาชนและรัฐบาลคูเวต ทูตคูเวตเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม จึงต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระจ่างชัด รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการของไทย หากได้รับการร้องขอ"

นายวรพจน์กล่าวกับเอกอัครราชทูตคูเวตว่า การที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีผู้ร้องเรียนไปยังสภา ที่มีสื่อมวลชนประจำอยู่เป็นจำนวนมาก ทูตคูเวตจึงได้ร้องขอความเป็นธรรม

ข่าวแจ้งว่า วันเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาของนางสุนารีอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงและเป็นเท็จ ซึ่งสำนักข่าวเอพีได้รายงานข่าวนี้ไปทั่วโลกด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าข้าราชการบางส่วนในกระทรวงรู้สึกไม่สบายใจกับข่าวที่ออกมา เพราะขณะนี้ถึงแม้จะมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สน.ทุ่งสองห้อง แคนในเบื้องต้นตั้งถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ และการที่มีข่าวเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่มีร่วมกันได้

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า อธิบดีกรมพิธีการทูตยังได้แจ้งให้ทูตคูเวตทราบว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสียใจที่มีข่าวนี้เผยแพร่ออกไปทางสื่อมวลชนก่อนที่จะทราบกระทรวงจะแจ้งให้ทูตคูเวตทราบก่อนล่วงหน้า

ด้าน นายวันชัย สอนศิริ เลขาธิการสภาทนายความกล่าวว่า รัฐบาลควรประท้วงไปยังประเทศคูเวตและขอให้ตัวเอกอัครราชทูตสละสิทธิคุ้มกัน แต่ในทางปฏิบัติคงยาก การที่ผู้กระทำความผิดในบ้านพักคงถือว่าเป็นดินแดนของประเทศนั้นจึงมีสิทธิ์คุ้มครอง รัฐบาลควรจริงจังในการบอกกล่าวกับประเทศคูเวตว่าทูตคูเวตได้กระทำความผิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงและเป็นมรดกของประเทศไทย และขอให้เปลี่ยนตัวทูตอีกทั้งต้องผลักดันให้ผู้กระทำความผิดบรรเทาความเสียหายโดยชดเชยค่าเสียหาย ขอให้ฝ่ายผู้เสียหายมาร้องทุกข์ที่สภาทนายความ ซึ่งจะช่วยเหลือเร่งรีบผลักดันให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม และจะประสานองค์กรกฎหมายต่างประเทศให้เผยแพร่พฤติกรรมความผิดของผู้แพนระดับประเทศในลักษณะประจานให้ทราบกันทั่วไป

ด้าน พ.ต.อ.มานิตย์ จันทร์จรัสวิญ ผกก.สน.ทุ่งสอง

ห้อง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่สถานทูตคูเวตตั้งอยู่ กล่าวไว้ เพิ่มรับทราบข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ จากการตรวจสอบทราบว่านางสุนารี มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมากับ พ.ต.ท.ธีรพงศ์ สว่างวงศ์ สว.สน.ทุ่งสองห้อง โดยแจ้งว่าทูตซึ่งเป็นนายจ้างฉวยฉ้อโกง จึงขอสงวนไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

